

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุมเวทีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (๒๐๑๖ Asia Regional Forum on Business and Human Rights)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมเวทีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (๒๐๑๖ Asia Regional Forum on Business and Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

๒. การประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของประชาชนกับกระทรวงยุติธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ กสม. หรือรองเลขาธิการ กสม. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ และเรื่องเลขาธิการ กสม. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้ เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

๓. รายงานความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ แล้ว ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ โดยในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะที่ปรึกษา ฯ กำหนดสัมภาษณ์เชิงลึก กสม. และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ กสม. ผู้บริหารและบุคลากร (ครั้งที่ ๑) และในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จะจัดประชุมนำเสนอ “ร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕” ต่อ กสม. ผู้บริหาร และบุคลากร (ครั้งที่ ๒)

๔. ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อกังวลห่วงใยกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบางประการที่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ในหลายประเด็น เช่น คำสั่งดังกล่าวขัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่ การตีความการบังคับใช้กฎหมายกรณีฐานความผิดจำนวน ๒๗ ฐานความผิดที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ การให้อำนาจเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามจับกุมบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้า และควบคุมผู้ถูกจับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป อาจเกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง กสม. จะขอพบรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าว ที่ประชุมมีมติมอบสำนักกฎหมายและคดีดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบรัฐบาล เพื่อหารือตามข้อสังเกตและข้อห่วงใยของ กสม. กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๕๙ ดังกล่าว

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งร่างข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน ในด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสร้างความเป็นธรรมในสังคม และมีมติมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป

๖. ร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ รายงานคู่มือดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบด้วย การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR มาตรการทั่วไปเพื่อรองรับการดำเนินการตามกติกา ICCPR เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย ช่วงปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาทบทวนเรื่องโทษประหารชีวิต การปฏิบัติต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน/ผู้แสวงหาที่พำนัก ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และคนไทยพลัดถิ่น ปัญหาการค้ามนุษย์ และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีมติมอบให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดทำร่างรายงานคู่มือฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR ต่อไป

๗. เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๙ ราย ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบให้กำหนดด้านของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มอีก ๑ ด้าน คือ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

๓. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และนางสาวนภรัตน์ กรรณสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ศาสตราจารย์ ปารีชาติ สถาปิตานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ และนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)

๔. มอบสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการตามมติของที่ประชุมต่อไป และดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลกรณี นายทวีชัย เต็มคุณานนท์ เพื่อนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารต่อไป

๘. การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ มอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการพิจารณาองค์ประกอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจสำหรับจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจ สำนักงาน กสม. ได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ โดยมีองค์ประกอบจำนวน ๑๘ ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและเห็นชอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง ๖ ท่าน เป็นอนุกรรมการ ฯ และเสนอให้เพิ่ม ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ และมีมติมอบสำนักงาน กสม. ประสานกับศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และดำเนินการตามความเห็นในที่ประชุมต่อไป

๙. การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร และคณะกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ออกเป็น ๒ ชุด คือ คณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร กับคณะกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไม้